

สุพจน์ร่วมกับสวนดุสิตโพล จัดโครงการค้นหาผู้บริหารต้นแบบ ผู้บริหารในดวงใจ เปิดรวมโหวตในระบบออนไลน์

นำเสนอเมื่อ : 6 ส.ค. 2560

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสวนดุสิตโพล จัดทำโครงการค้นหาผู้บริหารต้นแบบ ผู้บริหารในดวงใจ ที่มาจากการเลือกของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งสามารถใช้เป็นฐานข้อมูลผู้บริหารที่มีการบริหารที่ดี เป็นที่ต้องการของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา และเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาในอนาคต

การเลือกผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารทางการศึกษาในดวงใจ ของบุคลากรทางการศึกษา เป็นการแสวงหาผู้บริหารที่ดีมีคุณธรรม มีภาวะผู้นำเป็นต้นแบบ และเป็นตัวอย่างของการเป็นผู้นำทางการศึกษา ในสายตาของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ

ดังนั้น การเลือกผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ควรเป็นผู้นำการศึกษาในอนาคต หรือครูและบุคคลทางการศึกษาให้การยอมรับ ทางผู้จัดทำจึงใคร่ขอความร่วมมือมายังข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาเลือกผู้บริหารหรือบุคคลทางการศึกษาที่ท่านเห็นว่า เป็นผู้นำ เป็นผู้บริหารที่ดี ในกลุ่มต่าง ๆ เพื่อให้ได้ผู้บริหารที่ดีจากบุคลากรทางการศึกษาที่แท้จริง

โดยในการเลือกผู้บริหารนั้น ผู้โหวตสามารถเลือกได้อย่างอิสระทั้งประเทศ โดยการระบุชื่อ-นามสกุล ให้ถูกต้อง ซึ่งในการค้นหาผู้บริหารต้นแบบ ผู้บริหารในดวงใจครั้งนี้ ได้แบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มแรก ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา หรือ ผู้อำนวยการโรงเรียน ใน “ปัจจุบัน” ที่ท่านคิดว่าเป็นต้นแบบในด้านต่าง ๆ ผู้โหวตสามารถเสนอชื่อผู้บริหารที่มีภาวะผู้นำ, ผู้บริหารที่เป็นต้นแบบในการสอนงาน, ผู้บริหารที่มีคุณธรรมจริยธรรม, ผู้บริหารที่อุทิศตนให้กับการศึกษาชาติ และผู้บริหารที่สามารถเป็นที่ยอมรับ

กลุ่มต่อมาคือ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา หรือ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ใน “ปัจจุบัน” ที่ท่านคิดว่าเป็นต้นแบบในด้านต่าง ๆ ซึ่งผู้โหวต สามารถเสนอชื่อรองผู้บริหารต้นแบบ ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ รองผู้บริหารที่มีภาวะผู้นำ, รองผู้บริหารที่เป็นต้นแบบในการสอนงาน, รองผู้บริหารที่มีคุณธรรมจริยธรรม, รองผู้บริหารที่อุทิศตนให้กับการศึกษาชาติ และรองผู้บริหารที่สามารถเป็นที่ยอมรับของท่านได้

ส่วนกลุ่มที่ 3 คือ การเสนอชื่อครูหรือบุคลากรทางการศึกษาที่ท่านอยากให้เป็นผู้บริหาร ใน “อนาคต” โดยให้เสนอชื่อได้ 3 ลำดับ

[ร่วมโหวตผู้บริหารต้นแบบ ผู้บริหารในดวงใจของท่าน ได้ที่นี่](#)